

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 748 /BKHĐT-TH Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

V/v Giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Quốc hội khoá XIII

CÔNG VĂN ĐẾN
Giữ... C... ngày 12/2...
Kính chuyển: Đ/c. Nến.....

Kính gửi: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014, 510/BDN ngày 26/12/2014) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 9181/VPCP-V.III ngày 17/11/2014; 10245/VPCP-V.III, 10251/VPCP-V.III ngày 22/12/2014) đề nghị trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri địa phương gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII.

Kính gửi Đồng chí các nội dung tại Phụ lục kèm theo để trả lời cử tri được biết./


- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
 - Ban Dân nguyện (UBTVQH);
 - Chủ nhiệm VPQH;
 - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
 - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
 - Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 - Các đơn vị liên quan;
 - Lưu VT, Vụ THKTQD.

BỘ TRƯỞNG



Bùi Quang Vinh

Tỉnh Bắc Ninh



**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI
KỶ HỌP THỨ TAM, QUỐC HỘI KHÓA XIII LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

(Kèm theo văn bản số 748 /BKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2015
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nội dung kiến nghị số 14 theo văn bản số 10245/VPCP-V.III:

Đề nghị Chính phủ sửa Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của giám sát cộng đồng theo hướng tăng kinh phí và thực quyền trong hoạt động giám sát cộng đồng.

Trả lời:

Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ban hành kèm theo Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ (hiện nay đã được thay thế bằng Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội), Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

Theo đó, việc giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn (cấp xã) nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích cộng đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chịu trách nhiệm thành lập Ban Giám sát cộng đồng tại địa phương; hướng dẫn thực hiện; tổng hợp kết quả tại địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung tình hình, kết quả giám sát cộng đồng trong phạm vi tỉnh gửi HĐND, UBND và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo báo cáo của một số địa phương, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần bảo đảm hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có hiệu quả

Tỉnh Bắc Ninh

kinh tế xã hội. Phát hiện, ngăn chặn để xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, sai quy định; các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng. Một số sai phạm của một số đơn vị, cá nhân đã được phát hiện để kịp thời chấn chỉnh và xử lý.

Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, công tác tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được tốt, người dân chưa được cung cấp đầy đủ các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp... kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn, dẫn đến tại nhiều nơi, nhiều dự án gặp khó khăn trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án đầu tư; một số sai phạm chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Mặt khác, cũng đã có một số đối tượng lợi dụng công tác giám sát đầu tư của cộng đồng để gây rối, cản trở việc thực hiện dự án đầu tư của các cơ quan chức năng và nhà đầu tư, gây khiếu kiện kéo dài làm chậm tiến độ các dự án đầu tư. Kinh phí cho công tác giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế. Do vậy, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng chưa phát huy được tác dụng đầy đủ.

Trong thời gian qua, theo chức năng, nhiệm vụ được giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trong việc động viên, chỉ đạo công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, cụ thể:

- Trên cơ sở Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính ban hành thông tư liên tịch số 04/2006/TTLTKH&ĐT-UBTUMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: cách thức tiến hành, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, chế độ tài chính, mẫu biểu báo cáo, chế độ báo cáo....

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các địa phương.

- Tại các cuộc kiểm tra tổng thể đầu tư tại các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn nắm bắt tình hình và có thông báo đề nghị UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng./.